



คำสั่ง ศูนย์อำนวยการบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
ที่ ๓๓ /๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามคำสั่งกรมอำนวยการที่ ๔๙๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายให้เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารภาค ผู้อำนวยการสถานีอำนวยการบริหาร และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอำนวยการ เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ ประจำหน่วยงานนั้นๆ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปี จึงแต่งตั้งข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ ของศูนย์อำนวยการบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายสุรชัย ภูนางดาว เจ้าพนักงานอำนวยการบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ศูนย์อำนวยการบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๒. นายบุญเพ็ง พิลาวรรณ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ศูนย์อำนวยการบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๓. นายชลชัย จตุรทิศ นักอำนวยการบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ศูนย์อำนวยการบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๔. นางสาวจิรนนท์ แก้วกู่ นักอำนวยการบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ศูนย์อำนวยการบริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

#### หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทำการตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุ ในงวด ๑ ปี ที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และตรวจนับพัสดุประเภทคงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในการตรวจสอบพัสดุนั้น ให้เริ่มดำเนินการในการเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณ เป็นต้นไป ว่าการรับ-จ่าย ถูกต้องหรือไม่ พักคงเหลืออยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นในการใช้ราชการต่อไป และให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวภายใน ๓๐ วันทำการ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น โดยให้เสนอต่ออธิบดีกรมอำนวยการ ๑ ชุด และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานประจำที่ทำการ ณ ที่ตรวจสอบอีก ๑ ชุด

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นผู้ประสานงานกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายของศูนย์ฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

- ๒ -

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายมนุญ โตะไธย)

นักอุดมศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน